



# ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขาธิการกรม

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1323, 1329 โทรสาร 0-2618-7445

อินเทอร์เน็ต [www.prd.go.th](http://www.prd.go.th)

ข่าวที่ 5/2552 วันที่ 26 มกราคม 2552

## ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

### ภาคการศึกษา 2551

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2552 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับแจ้งจากรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา ได้แก่

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ เปิดสอน 2 รอบ ภาคค่ำและภาคเสาร์-อาทิตย์ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตทุกสาขาวิชาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้สามารถนำไปใช้กับประสบการณ์ทำงานจริง เสริมทักษะด้วยการสัมมนาปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับองค์กรไอทีชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการชำระใจซึ่งชนบทรธรรมนิยมประเพณีไทย

2. สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรพิเศษภาคเสาร์-อาทิตย์ มีหลักการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตไม่จำกัดสาขาวิชาแต่มีความหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการใหม่ๆ โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บัณฑิตที่ทำงานแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อได้ ขณะเดียวกันสามารถนำประสบการณ์จากการทำงานมาแลกเปลี่ยนเพื่อทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถวิเคราะห์วิจัยหรือประยุกต์ความรู้สู่การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดการค้า เพื่อสนองนโยบายของประเทศในด้านการนำเข้ารายได้อีกด้วย

3. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรพิเศษภาคค่ำ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง SIT กับ IBM (Thailand) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมหาบัณฑิตต้องเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการบริหารวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การได้รับประสบการณ์มากขึ้นจากการทำงานร่วมกันในการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเครื่องมือและวิธีการทำงานที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เข้ารับชมการศึกษาจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากคณาจารย์มืออาชีพจาก SIT และ IBM ควบคู่กัน

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทาง [www.admission.kmutt.ac.th](http://www.admission.kmutt.ac.th) โดยส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2470-9849 , 0-2470-9850 , 0-2470-9862 หรือที่ [www.sit.kmutt.ac.th](http://www.sit.kmutt.ac.th)